

Số: 1078/BC-BCĐ

Cư Jút, ngày 22 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện Cư Jút năm 2023

Thực hiện Luật số 14/2017/UBTVQH14 ngày 20/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Công vaen hướng dẫn của Bộ Công an về thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kế hoạch số 105/KH-BCA-C06 ngày 13/3/2020 của Bộ Công an về tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Ban chỉ đạo vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện Cư Jut báo cáo năm 2023 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN

Cư Jút là huyện biên giới có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh Đắk Nông. Tổng diện tích tự nhiên 72.069 ha, có 20 Km đường biên giới giáp với tỉnh Mondulkiri – Vương quốc Campuchia; có 08 đơn vị hành chính cấp xã (01 thị trấn) với 124 thôn, buôn, bon, tổ dân phố.

Đến thời điểm báo cáo, toàn huyện có 107.473 dân, bao gồm 25 dân tộc, 07 tôn giáo, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 47 %; phong tục tập quán nhiều nơi còn lạc hậu, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, do đó nhận thức và ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nói chung, các quy định về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT nói riêng của một số bộ phận nhân dân còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, vận động còn gặp khó khăn do việc đi lại, ngôn ngữ, phong tục tập quán...

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện

Thực hiện có hiệu quả Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT năm 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành luật; công tác quản lý, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

BCĐ VĐTH VK-VLN-CCHT huyện đã xây dựng kế hoạch số 23/KH-BCĐ ngày 09 tháng 3 năm 2023 về tuyên truyền, vận động và đấu tranh tội phạm vi phạm pháp luật về Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ trên địa bàn huyện Cư Jút năm 2023; Kế hoạch số 42/KH-BCĐ ngày 10 tháng 4 năm

2023 về Kiểm tra Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn huyện Cư Jut năm 2023 và trình UBND huyện về dự trù kinh phí hoạt động vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2023;

Ban chỉ đạo vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT huyện đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-BCĐ ngày 18 tháng 7 năm 2023 về việc mở đợt mở đợt cao điểm vận động Nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Công văn số 104/CV-BCĐ ngày 19 tháng 7 năm 2023 về việc gửi tài liệu tuyên truyền về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Ban chỉ đạo vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an, các ban, ngành đoàn thể, cơ quan Quân sự huyện và Ban chỉ đạo thu hồi VK, VLN, CCHT các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; loa phát thanh cơ sở; tổ chức các cuộc họp dân tuyên truyền ở các thôn, buôn, bon, điểm nhóm tôn giáo và tiếp xúc tiến hành vận động cá biệt đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc, già làng, trưởng bản để vận động giáo dân và người dân trên địa bàn tự giác giao nộp hoặc thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện VK, VLN, CCHT.

Công an huyện chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn lựa chọn địa bàn để tiến hành vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT; tiếp đó lựa chọn việc mở hội nghị vận động hoặc lồng ghép vào các buổi họp dân, buổi sinh hoạt tôn giáo... để tiến hành tuyên truyền, vận động qua đó nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân trên địa bàn về tác hại, hậu quả của việc sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT cũng như nâng cao ý thức, vai trò của người dân trong việc thu gom VK, VLN, CCHT trên địa bàn cũng như tố giác tội phạm, hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.

2.2. Kết quả triển khai thực hiện

Xác định công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật là nội dung quan trọng trong việc vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT, BCĐ VĐTH VK – VLN – CCHT huyện đã xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với tính chất, đặc điểm của địa bàn cần vận động. Nêu rõ tác hại của việc sử dụng súng tự chế trái phép, các chế tài của Nhà nước về xử phạt hành chính trong lĩnh vực VK-VLN-CCHT. Đồng thời, chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền để quần chúng nhân dân tiếp cận, nắm bắt hiểu được, tự giác giao nộp súng tự chế cho cơ quan chức năng. Qua công tác tuyên truyền, vận động đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Công tác tuyên truyền, vận động đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Kết quả trong đợt cao điểm đã phối hợp tổ chức phát động được 104 buổi với 10.620 lượt người tham gia; vận động cá biệt được 18 trường hợp; tổ chức ký cam kết về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đối với 10.555 trường hợp.

- Qua tuyên truyền đã vận động giao nộp **84** khẩu súng các loại gồm: **02 khẩu súng quân dụng (01 súng ngắn Rulo không có số hiệu; 01 khẩu K54 rỉ sét, không số hiệu, không băng đạn), 36 khẩu súng kíp, 27 khẩu súng cò, 12 khẩu súng hơi, 01 khẩu súng thể thao, 06 khẩu súng tự chế (không xác định được loại súng) cùng một số loại CCHT: 56 dao, kiếm, mã tấu các loại; 01 nỏ; 01 bình xịt hơi cay; 02 roi điện và 01 quả lựu đạn, 01 kíp điện (loại số 8); 2,5 kg thuốc nổ.**

- Ban chỉ đạo vận động thu hồi VK,VLN,CCHT đã Chỉ đạo lực lượng Công an huyện và Ban chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành khảo sát, nắm tình hình, lên danh sách những đối tượng nghi vấn tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển VK,VLN,CCHT. Qua rà soát, lập danh sách 09 đối tượng biểu hiện nghi vấn tàng trữ, sử dụng, chế tạo, mua bán, vận chuyển trái phép VK,VLN,CCHT và pháo. Trong đợt cao điểm, trên địa bàn huyện xảy ra 01 vụ chết người chưa rõ nguyên nhân vào ngày 10/9/2023 tại Thôn 14 - Xã ĐăkDrông – Huyện Cư Jút – Tỉnh Đắk Nông liên quan đến súng tự chế, tang vật thu được 01 khẩu súng hơi PCP; vụ việc đang được cơ quan CSĐT – Công an huyện Cư Jút tiếp tục xác minh.

- Công an huyện đã tham mưu UBND huyện thành lập Hội đồng tiêu hủy VK-VLN-CCHT, Kết quả đã tổ chức tiêu hủy được 309 khẩu súng các loại; Đạn chì 1.980 viên; Đạn các loại (Đạn 12,7mm; Đạn AR15, Đạn Klip; Đạn 7,62mm: 143 viên; 04 linh kiện súng , 01 nòng súng; 02 gậy, 01 bình xịt hơi cay; 2,5 kg thuốc nổ; 12,3 kg pháo các loại cùng 60 công cụ như Dao, Mã tấu, kiếm, nhị khúc...được thu hồi trong quá trình xử lý các vụ việc tại các xã, thị trấn.

- Công an huyện đã tiến hành kiểm tra, đánh giá công tác quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT theo Kế hoạch số 42/KH-BCĐ ngày 10/4/2023 đối với 04 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép trang bị, sử dụng VK-VLN-CCHT trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, nhìn chung các đơn vị đã làm tốt công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên đối với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã hết giá trị sử dụng, đơn vị đã tiến hành liên hệ Phòng PC06 – Công an tỉnh để lấy giấy chứng nhận sử dụng VK,CCHT theo đúng quy định.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Ưu điểm

BCĐ vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT năm 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành luật với tinh thần quyết liệt; đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đặc biệt là cơ quan Công an, quân sự, Đoàn biên phòng trong công tác thu hồi VK, VLN, CCHT đạt kết quả, đảm bảo an toàn.

- Công tác quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 412/KH-BCĐ ngày 29 tháng 7 năm 2023 của Ban chỉ đạo vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự; qua đợt cáo điểm triển khai thực hiện đã đánh giá kết quả bước đầu và kịp thời chấn chỉnh tồn tại, hạn chế, ban hành văn bản chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT.

- Ban chỉ đạo vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT huyện đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo lực lượng Công an, các ban, ngành đoàn thể, cơ quan Quân sự huyện, và Ban chỉ đạo thu hồi VK, VLN, CCHT các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp, trong đó chú trọng tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm, tác hại, hậu quả trong việc sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT. Với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng như tuyên truyền miệng, xây dựng các tin bài, phóng sự, video tuyên truyền hoặc lồng ghép nội dung tuyên truyền với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng nếp sống văn hóa mới, xây dựng các mô hình đảm bảo ANTT tại các khu dân cư... được nhân dân trên địa bàn đồng tình ủng hộ. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện. Từ đó nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT

- Phong trào toàn dân BVANTQ, vận động quần chúng nhân dân được đẩy mạnh, quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát hiện tố giác hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT; tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT.

2. Khó khăn, vướng mắc

- Công tác phối hợp giữa cơ quan Công an – Quân sự và các ngành có liên quan trong công tác tuyên truyền đôi lúc chưa thường xuyên. Công tác tuyên truyền có lúc còn gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ, phong cách diễn đạt; điều kiện tự nhiên về địa hình, giao thông tại các khu vực trọng điểm phức tạp về VK, VLN, CCHT như các khu vực vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh hắt là vào thời điểm mùa mưa.

- Kinh phí phục công tác tuyên truyền, vận động thu hồi, bảo quản, phân loại, tiêu hủy VK, VLN, CCHT chưa được quan tâm nên quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn.

- Nhận thức của một bộ phận nhân dân về các loại VK, VLN, CCHT còn hạn chế, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số, theo phong tục, tập quán đồng bào thường hay cất giấu súng săn, súng tự chế trong rừng, trên nương rẫy để săn bắn do đó tình trạng tàng trữ, sử dụng vũ khí tự chế trên địa bàn chưa được ngăn chặn triệt để.

- Một số cấp ủy chính quyền, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong việc chỉ đạo công tác này, việc tổ chức thực hiện một số nội dung công tác còn thụ động, lúng túng, chưa thường xuyên quan tâm đôn đốc theo thẩm quyền đối với các bộ phận chuyên trách.

- Cán bộ thực hiện công tác vận động tuyên truyền VK, VLN, CCHT còn thiếu, hạn chế về kinh nghiệm, vì vậy việc thực hiện công tác thu hồi VK, VLN, CCHT chưa đạt được kết quả như mong muốn.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 412/KH-UBND ngày 29/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

2. Làm tốt công tác chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng các kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng VK,VLN,CCHT; phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện tố giác những vi phạm đấu tranh thu hồi, giao nộp VK,VLN,CCHT trên địa bàn; chủ động nghiên cứu, xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền nội dung các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên đài phát thanh truyền hình huyện, hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn, kết hợp phát tờ rơi, tuyên truyền lưu động trên địa bàn cơ sở và các khu đông dân cư để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của người dân.

3. Xác định rõ địa bàn, đối tượng, biện pháp công tác, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị liên quan để thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm về VK,VLN,CCHT.

4. Chỉ đạo các tiểu ban vận động thu hồi VK,VLN,CCHT các xã, thị trấn cần tổ chức họp sơ kết, tổng kết đánh giá việc tham gia thực hiện nội dung kế hoạch của Ban chỉ đạo huyện của các bộ phận có liên quan, từ đó đưa ra phương pháp nâng cao hiệu quả công tác, khắc phục tồn tại hạn chế.

5. Tiếp tục tổng kiểm tra, đánh giá công tác quản lý, sử dụng VK,VLN,CCHT đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép trang bị, sử dụng VK,VLN,CCHT trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động, thu hồi VK-VLN-CCHT trên địa bàn huyện năm 2023./.

Nơi nhận:

- BCD VĐTH VK-VLN-CCHHT tỉnh;
- BCD VĐTH VK-VLN_CCHT huyện;
- BCD các xã, thị trấn;
- Phòng PC06, CAT;
- Lưu: VT, QLHC.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Thượng tá Nguyễn Xuân Bích

